

แมงดาทะเลที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ



ขวสองฟองถูกกินแมงดาทะเลแล้วเกิดเป็นพิษจนลูกถึงตาย และพ่ออาการหนัก สร้างความตกอกตกใจและสะพรึงกลัวให้แก่ผู้นิยมกินแมงดาทะเลเป็นอย่างมาก และเหตุการณ์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่รู้ทำไม่ถึงการฉี แต่สำหรับชาว

อก ด้านท้องเป็นส่วนของปาก เท้า จะมีลักษณะลำตัวกลมแบนมองด้านหลังเหมือนรูปถ้วย และมีหางยาวแหลม ลักษณะหางกลมและแข็ง ปลายหางแหลมคม

แมงดาจาน (Giant King crab.) ลักษณะทั่วไปเหมือนแมงดาถ้วย แต่ตัวใหญ่กว่า ความแตกต่าง จะเห็นสีของด้านหลังเป็นสีเขียวไข่กา หรือสีเขียวอ่อน มีทามมแหลมยาว 8 อัน ที่ส่วนเอว แต่ยาวกว่าแมงดาถ้วย ที่สังเกตความแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่ที่ส่วนหาง คือ แมงดาจาน มีหางยาวแหลมคม แต่ลักษณะหางเป็นสามเหลี่ยม ไม่เหมือนแมงดาถ้วยที่มีหางกลม

ประมงนั้นเขารู้ดีว่า แมงดาทะเลชนิดใดเป็นพิษและไม่เป็นพิษ โดยทั่ว ๆ ไปนั้นแมงดาทะเลที่ไม่เป็นพิษมีด้วยกัน 2 ชนิด ที่นำไปประกอบอาหารบริโภคได้ทั้งไข่ เนื้อ และเหงือก แต่ก็ต้องระวังในส่วนที่เป็นอันตราย คือ ส่วนกระเพาะลำไส้ และมูล ดังนั้นก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารต้องคัดส่วนท้องและลำไส้ซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดยาวจากปากถึงทวารทิ้งเสีย เพราะถึงแม้มันจะไม่ใช่



หนึ่ง การดูแมงดาตัวผู้และตัวเมียอย่างง่าย ๆ โดยตัวผู้จะคอยเกาะหลังตัวเมียอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงการผสมพันธุ์หรือไม่ หรือจะเห็นตัวผู้คอยติดตามตัวเมียเป็นพรวนหรือบางครั้งตัวผู้ 3-4 ตัว รุมเกาะตัวเมียเพียงตัวเดียว บางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะมีคาบอดหรือคิดนิสัยจากผู้ขาย บางคนที่ไม่ยอมทำงานคอยแค่ว่าจะให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายตำมาหากินอย่างเด็ดขาด

เหรา (อ่านว่า เห-รา) ซึ่งเป็นแมงดาทะเลชนิดหนึ่งที่เป็นพิษและเป็นอันตรายทำให้ผู้นิยมกินถึงชีวิตมามาก่อนแล้ว

แมงดาทะเลที่นิยมนำมาประกอบอาหารบริโภค เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในตระกูล XIPHOSURIDAE. มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ

แมงดาถ้วย (Horseshoe crab.) อาศัยอยู่ตามชายทะเลโคลน ลำตัวมีลักษณะกลมแบน ด้านหน้ามีเปลือกกระดองสีทองอ่อนไปจนสีเทาดำ เป็นที่เก็บไข่และเป็นส่วนของหัว ลำ และ

เหรา เป็นแมงดาทะเลอีกชนิดหนึ่งที่นำมาประกอบอาหารแล้วบริโภค จะเป็นพิษอย่างรุนแรงหรือถึงตายได้ เหาจะมีลักษณะทั่ว ๆ ไปเหมือนแมงดาทะเลทั้งสองชนิดดังกล่าวข้างต้นหางกลมเหมือนแมงดาถ้วย แต่สังเกตง่าย ๆ ที่ลำตัวเป็นสีเหลืองปนแดง มีขนที่หลังและบางส่วนของลำตัว แมงดาทะเลที่เรียกว่าเหราดังกล่าวนี้ ถ้าไปพบเข้า โปรดหลีกเลี่ยงอย่านำมาบริโภคโดยเด็ดขาด เพราะมีพิษรุนแรงและตายมานานก่อนแล้วครับ.

ทอม แมงติ